



เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2548 ที่ผ่านมา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดการสัมมนาโรคเอดส์ ขตภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 1 ขึ้น ที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว แนวคิดหลักเพื่อ เป็นเวทีทบทวน รวบรวม และศึกษาความรู้และประสบการณ์แห่งมุมต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในกลุ่มเยาวชนของแต่ละพื้นที่ เพื่อวิเคราะห์ นำเสนอในการสัมมนาระดับชาติ เรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 10 ที่จะมีการขึ้นในเดือนหน้า (13-15 กรกฎาคม 2548) ผู้ที่เข้าร่วมในงานสัมมนานี้ นอกจากจะมีนักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนและงานเอดส์แล้ว ยังมีกลุ่มเป้าหมายหลักอีกกลุ่มคือ เยาวชน ทั้งในและนอกระบบการศึกษา ดังนั้น เนื้อหาในการอภิปรายส่วนใหญ่จึงเน้นไปที่ เรื่องของ เยาวชนกับโรคเอดส์ .

ตัวอย่างเช่น เรื่องเพศศึกษาในโรงเรียน การให้บริการการปรึกษากับกลุ่มเยาวชนในโรงพยาบาลพะเยา การดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบและเปิดเผยผลเลือด เอชไอวี ศาสนากับการทำงานเอดส์ในกลุ่มเยาวชน มีคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนหลายท่าน ไปร่วมสัมมนาและบางท่านยังร่วมอภิปรายด้วย สีสันหนึ่งของงานที่เข้าถึงใจวัยรุ่นและทำให้ผู้เข้าฟังมีเสียงฮากระลือกระลวยตลอดการอภิปราย ก็คือ การบรรยายพิเศษ "เข้าใจรัก รู้จักเช็กส" โดยนายแพทย์สมมล วิกาวีพกุล จิตแพทย์นักพูดชื่อดัง สารที่ปรึกษาชุมชนฉบับนี้จึงได้เก็บภาพบรรยากาศในงานสัมมนาโรคเอดส์ ขตภาคเหนือตอนบนครั้งที่ 1 มาฝาก และพบกันครั้งหน้าในงานประชุมเอดส์ชาติครั้งที่ 10 ที่กรุงเทพฯ ค่ะ



CAB กับบอร์ดคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน



ตจ.สนั่น วุฒิ ประธาน CAB อภิปรายในหัวข้อ "ศาลนาถกับการทำงานเอดส์ในกลุ่มเยาวชน"



รศ.นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ กิจกรรมในงาน ให้ผู้ชมได้ร่วม เป็นวิทยากรอภิปรายโครงการ พา-ไทย : VCT แนวใหม่ใกล้กว่าเดิม



คุณสำราญ ทะกัน คุณคันทนา ชัตติ กรรมการ CAB ร่วมพิธีเปิดงาน

เสียงมบ้าน... โครงการ 052

31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ทางสถาบันวิจัยถือเป็นฤกษ์ยามยามดี จึงได้นิมนต์ท่านพระครูอนันตวรธา เตชปัญโญ จากวัดหัวริน อำเภอสันป่าตองที่ เราเคารพนับถือ และเป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนมาทำพิธีเปิด คลินิกสุขภาพครอบครัว ซึ่งเป็นคลินิกประจำโครงการวิจัย ยาต้านไวรัสในคู่มือเลือด เอชไอวี/เอดส์ต่างกัน หรือโครงการ HPTN 052 ที่ เราได้แนะนำให้รู้จักกันไปแล้วในสารที่ปรึกษาชุมชนฉบับที่แล้ว และอีกโครงการหนึ่งที่ใช้คลินิกนี้ดำเนินการเช่นกัน ก็คือโครงการวิจัย ไข่มุก (A 5175) นั่นเอง

ฉบับนี้จึงถือโอกาสนำท่านผู้อ่านเยี่ยมชมและรู้จัก "ครอบครัว 052 และบ้านของเรา" กันค่ะ คลินิก สุขภาพครอบครัว ตั้งอยู่ที่ ชั้น 11 ตึกศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หาไม่ยากเลยคะ ขึ้นลิฟท์มาที่ชั้น 1

อ.สุวัฒน์หัวหน้าโครงการ และทีม 052 ต้อนรับตีแดง และ อ.สนั่น เยี่ยมชมคลินิก =====>>



== บ้านของ ครอบครัว 052 ==

ปฏิทินงานเอดส์

โดย.. ทีมข่าวเทคโนโลยี



ในช่วงระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2548 ทางสำนักโรคเอดส์ วันโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้จัดการสัมมนาระดับชาติ เรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หากผู้ใดสนใจก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ WWW.aidsthai.org ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวมีหัวข้อที่น่าสนใจหลายหัวข้อด้วยกัน แต่ในพื้นที่จะ รวบรวมความเคลื่อนไหว

อย่างไรนั้นติดตามได้ดังนี้คะ

- ๖.ค. 48 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนจัดประชุมคณะอนุกรรมการ เอดส์ จังหวัดลำพูน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน โดย คุณดาราวดี นันท ขว้าง 0 - 5351 - 1187 ต่อ 123
- ๖.ค. 48 โรงพยาบาล เชียงดาวจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำในการแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ อ. เชียงดาว โดย คุณณัฐวิทย์ นีวัฒน์วงศ์
- ๖.ค. 48 โครงการ CBVCT สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดการฝึก อบรมเจ้าหน้าที่ Community Mobilization และ วันที่ 8, 11-12 ก.ค. 48 จัดการอบรม Human Subject และ Good Clinical Practice ณ โรงแรมซอลลิเดีย การ์เด้น โดย คุณรัชนิวรรณ ปัญญา ทพ โทร. 0-5394-2523
- ๖-8 ก.ค. 48 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เชียงใหม่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการนำ เสนอสารสนเทศด้านเอดส์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต" ณ โรงแรมสุริวงค์ : คุณกรียงไกร ยอด เรือน โทร. 0 - 5321-048 ต่อ 131, 141

- 7-8 ก.ค. 48 อบรมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่สถานอนามัย เรื่องการให้บริการปรึกษา เรื่องโรคเอดส์ ผ่า แม่ยาย ไชยปราการ และ พรวรรณ โรงพยาบาลแม่ยาย : คุณสุมิตรพร จอมจันทร์ โทร. 0-5338-2789
- 11-12 ก.ค. 48 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดการฝึกอบรมการติดตั้ง บำรุง รักษา ตู้ถ่วงยาอนามัยแบบหยอดเหรียญ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนอำเภอแม่ริม วันที่ 20 ก.ค. 48 จัดอบรมพนักงานในสถานประกอบการบ่งเท็ง ริงรมย์ในเขตอำเภอเมือง วันที่ 26-28 ก.ค. 48 และ 5-7 ก.ค. 48 จัดประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการให้บริการหลังการตรวจเลือกหาการติดเชื้อเอชไอวี อำเภอเชียงดาว และฝาง วันที่ 11 ส.ค. 48 ประชุม เรื่องการเข้าถึงยาอนามัยในหอพัก เขตเมือง ณ อบต. ป่าแดด : คุณฉลอม มั่นอาจ โทร. 0-5321-1048 ต่อ 131, 141
- 13 ก.ค. 48 เวทีสุขภาพเครือข่ายแรงงานภาคเหนือ : คุณพรทิพย์ ถักไหม โทร. 0-5328-2504
- 1-31 ส.ค. 48 กระจายตู้ถ่วงยาอนามัยแบบหยอดเหรียญในชุมชน อ. ฝาง สันทราย ดอยสะเก็ด และกิ่ง อ.แม่อน : คุณฉลอม มั่นอาจ 0-5328-2504

หากหน่วยงานใด มีความประสงค์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกี่ยวกับโรคเอดส์ผ่านคอลัมน์นี้ ติดต่อได้ที่ โทร. 0-5321-1048-50 ต่อ 131,141
 aids@chiangmaihealth.com หรือ สำนักงานคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน



บอกเล่า...เก้าสิบ



โครงการ CBVCT (พา-ไทย) จัดอบรม เรื่องทมาให้คำปรึกษา เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง ณ สถานบริการวิชาการ (Uniserv) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน ที่ผ่านมา



โครงการ CBVCT (พา-ไทย) จัดประชุม NIMH Project Accept Training of Trainers Meeting เพื่ออบรมการปฏิบัติงานส่วนต่างๆของโครงการ ระหว่างวันที่ 16-23 มิถุนายน 2548 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว



กรรมการ CAB ประชุมพิจารณาโครงการวิจัย การศึกษาระยะที่ 3 แบบผสม เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการรักษา ด้วยยาต้านไวรัสNRTI เปรียบเทียบกับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสสูตรมาตรฐาน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ที่ผ่านมา



ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ที่ผ่านมา



แนะนำประธาน Sub CAB-DU คนใหม่



ฉบับนี้เราจะพาไปรู้จักประธานคณะกรรมการ ที่ปรึกษาชุมชนด้านเกษตรอินทรีย์(Sub CAB- DU) คนใหม่ คุณสมเกียรติ ลฤทธิชัย

คุณสมเกียรติเล่าให้ฟังว่าพื้นเพเป็นคนกรุงเทพฯ
เกิดที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเรียนระดับ

ประถมศึกษาที่โรงเรียนโกสโลวิทยา มัธยมศึกษาที่โรงเรียนสหะ
พาณิชย์ จากนั้นก็ไปเรียนต่อที่โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ หลังจาก
ทำงานที่ธนาคารกรุงเทพ และธนาคาร ไทเกียวยู่ได้ 2 ปี ก็ได้ไป
ศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจนถึงระดับปริญญาโท พอสำเร็จ
ก็มีโอกาสได้ทำงานที่นั่นทางด้านฟาสต์ฟู้ด สิ่งที่มีใจคือเป็นคน
ไทยคนแรกที่ได้เข้าไปเป็นผู้บริหารดูแลธุรกิจไนโตรของเข่าซึ่งมี
อยู่ประมาณ 1200 แห่ง ด้วยความมุ่งมั่นในการทำงานจึงทำให้
เกี่ยวพันทำงานนี้อยู่ร่วม 20 ปี จนเมื่อปี 2533 (1990) ได้กลับมา
เมืองไทยเพราะต้องมาช่วยดูแลธุรกิจทางด้านสิ่งทอของครอบครัว
ต่อมาได้ขยายมาทำด้าน resort และตอนนั้นก็ยังคงดูแลรับผิดชอบด้าน
คลังสินค้าเพิ่มขึ้นไปอีก จากนั้นธุรกิจที่มีธุรกิจไนโตรมาหลาย
อย่างมาเป็นผู้ทำงานด้านชุมชนได้อย่างไร มาฟังคุณสมเกียรติเล่า
ต่อได้เลยค่ะ

“เมื่อกลับมาเมืองไทยแล้ว ได้เห็นอะไรต่าง ๆ ที่ต่างประเทศที่ได้
ได้ทำกันคือ ชาวต่างชาติเค้ามีความผูกพันกับชุมชนที่เค้าอยู่ จริ่งอยู่
ที่เค้า มีความเป็นส่วนตัวแต่พอชุมชนมีอะไร เค้าก็จะมีการช่วยกัน
คนละไม้คนละมือ ก็เป็นสิ่งที่มองว่า เค้าต่างคนต่างอยู่กันนะ แต่
จริง ๆ แล้วไม่ใช่เค้ามีความรักในชุมชนส่วนรวมมากพอสมควร
เค้าเอเล็งดี ๆ ที่เราเห็นนั้นมาใช้กับบ้านเราบ้าง ถือว่าเรามีโอกาส
ที่จะชาติใช้คืนแผ่นดินบ้านเกิดของเรา นี่คือจุดหนึ่งที่ทำให้ผมได้
เข้ามาทำงานด้านชุมชน แล้วบังเอิญได้มาซื้อบ้านอยู่ในเขตตำบล
หนองป่าครั่ง ก็ได้มาสัมผัสร่วมเพราะเค้ามีการตั้งคณะกรรมการ
หมู่บ้านตำบล ชาวบ้านก็เลือกเข้ามา ให้เราเป็นตัวแทน พุดง่าย ๆ
ก็เหมือนตลกบ้านโคกพลอย โจน แต่เราก็มีใจอยากช่วยอยู่แล้ว เป็น
คณะกรรมการพัฒนาตำบล ตั้งแต่ปี 2543 มีอะไร ในตำบลก็มีส่วน
ช่วยเขา ที่มีโอกาสมาเกี่ยวกับทาง Sub CAB ก็เพราะการเป็น
กรรมการพัฒนาตำบลนี่แหละ ตอนแรกก็ได้รับเชิญให้ไป
สังเกตการณ์จากคณะกรรมการท่านหนึ่งคือคุณกิ่งแก้ว กูดโอกาส
ซึ่งถ้าจำไม่ผิดท่านได้ย้ายไปอยู่ทางอีสาน ตอนนางพระ อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา ต่อมา อ. อภิรักษ์ และนพ.จตุร จิตติภูมิการ ก็ได้

เชิญให้มาเป็นคณะกรรมการด้วย ก็ยินดีที่ได้เป็นคณะกรรมการ
sub CAB ก็ทราบว่า sub CAB นั้น เป็นตัวเชื่อมระหว่างชุมชนกับ
งานวิจัย สิ่งสำคัญคือเราต้องพยายามประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน
ทราบว่า ผลดีและผลกระทบต่อดูแลผู้ที่ถูกวิจัยมีอะไรบ้าง สิทธิ
ของเขา ผลรวมมีอะไรบ้างทั้งนี้และทั้งนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบ
ต่อประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน เชื่อว่าการกรรมการทุก
ท่านที่ได้เข้าไปอยู่ก็คงมีทิศทางที่ชัดเจนว่าเข้าไปเพื่อทำอะไร ไม่ใช่
เข้าไปเพื่อให้คนเห็นว่าเรามีส่วนในการเป็นกรรมการ แต่เราต้อง
มีส่วนในการทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่”

มีประสบการณ์ในชุมชนทางด้านอาชีพก่อนที่จะมาเป็น Sub CAB หรือไม่:

“ก็มีโอกาสได้ไปออกสนาม ไปเยี่ยมถึงได้รู้ว่าเรามีเด็ก ๆ ที่ได้รับ
ผลกระทบจากพ่อแม่ที่ติดเชื่อเฮโรอีนและเสียชีวิต เป็นส่วนหนึ่ง
ที่ทำให้ผมรู้สึกว่าการ Sub CAB นั้นสำคัญมากที่เราควรมีส่วนได้เป็น
ตัวเชื่อม เพื่อให้รู้ว่านอกเหนือจาก อบต. แล้วเรายังมีหน่วยงาน
อื่นที่สามารถเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื่อเฮโรอีนนี้ได้
ไม่เพียงแต่ลูกหลานเค้า แต่เค้าตัวเองก็ควรที่จะได้รับการรักษา ยืด
ชีวิตหรือคุณภาพชีวิตให้ดีกว่านี้ แต่ข้อมูลในตำบลของเรานั้น
เท่าที่ผมทราบ ผู้ป่วยไม่ต่อยกเลิกที่จะหยุดตัว ประชากรที่ขึ้น
ทะเบียนทั้งหมด 7 หมู่บ้าน 6500 คน แต่ทว่าตามความเป็นจริง
แล้วน่าจะเกือบๆ 20000 ที่กล้าเปิดเผยตัวมีแค่ 2 คนซึ่งผมคิดว่า
ไม่น่าจะใช่ข้อมูลที่แท้จริง น่าจะมีมากกว่านั้น อาจเป็นเพราะ
วัฒนธรรมหรือค่านิยมที่ยังขวางกั้นอยู่ทำให้ไม่กล้าเปิดเผย กลัวมี
ผลกระทบต่อลูกหลาน ต่อญาติ เพื่อนฝูง ทำให้บางคนต้องไปเอา
ยาข้ามเขต”

นอกจากปัญหาเรื่องโรคเอดส์แล้วปัญหาสุขภาพจิตในชุมชนเป็น อย่างไร:

“ยาเสพติดก็มีอยู่แล้ว เมื่อประมาณ 3 ปีที่แล้ว ปปส. เคยกาตำบล
นี้เป็นพื้นที่สีแดง แต่ก็ได้มีการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขปัญหาต่างๆ
ไปมากพอสมควร จนจากพื้นที่สีแดงก็ค่อยๆ เปลี่ยน จากตอน
แรกอยู่ในเกณฑ์ที่อันตราย ก็ลดลงความเสี่ยงมาอยู่ในระดับปาน
กลาง ตอนนั้นก็รู้สึกว่ายู่ในขั้นที่น่าพอใจ เท่าที่ทราบก็คือคนที่ค้า
ยานั้นมาจากต่างถิ่น นำยาเข้ามาพักแล้วก็ปล่อยต่อในชุมชนในหมู่
นักเรียน นี่คือนักเรียน แล้วก็เชื่อว่าตอนนี้คง ไม่มีแล้ว จากข้อมูลที่
ผมได้เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาในชุมชน”

ตำแหน่งหลัก ๆ ที่เป็นอยู่ตอนนี้:

“ล่าสุดก็ได้เป็นหัวหน้าคณะทำงานหรือประธานของฝ่ายกลุ่ม
ศูนย์พัฒนาครอบครัว หมู่ 7 และก็เป็นประธานที่ปรึกษาของ
กองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 กับประธานประชาคมของหมู่บ้านด้วย”

คณะทำงานทดลองครอบครัวเป็นอย่างไร:

“หลักที่มุ่งไปก็คือ กลุ่มเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนก่อนวัยสมรส และครอบครัวที่ปกติกับครอบครัวที่มีปัญหา เราจะช่วยอย่างไร จะประสานกันอย่างไร ให้เขาอยู่ในชุมชนได้อย่างมีความสุข อันนี้ก็ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาตำบลเหมือนกัน ต่อไปนี้เราต้องมาพัฒนาคน แทนที่จะมาพัฒนาด้าน สาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งใช้งินทำได้ แต่คนนั้นต้องปูพื้นฐาน ตั้งแต่เด็กและใช้เวลาพอสมควรทีเดียวจึงจะเห็นผล”

ความเป็นมาของการเข้ามาเป็น sub CAB:

“ก็เริ่มจากปี 46 ที่ได้เข้าไปร่วมสังเกตการณ์ แล้วท่านอาจารย์ หมอจรรยา จิตติวุฒิกุล และอาจารย์อภิรักษ์ อารัมรัตน์ ท่านได้เชิญให้เป็นคณะกรรมการ ได้มีโอกาสไปอบรม 3 ครั้ง ในหัวข้อ เรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมและสิทธิของผู้ร่วมงานวิจัย (อาสาสมัคร) และได้มีโอกาสพบกับคณะกรรมการใน CAB ใหญ่หลาย ท่าน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ได้สัมผัสพูดคุยกับ คณะกรรมการที่เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี ทำให้ประทับใจที่ว่า เขากลับเปิดเผยตัวเอง กล้าเอาตัวเองมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อป้องกันให้เด็กรุ่นใหม่ได้ระวัง ไม่ให้พลาดเหมือนตัวเขา อีกทั้งยังมีใจสู้ที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพ แล้วเราซึ่งไม่ได้ติดเชื้อก็ต้องเป็นกำลังใจให้ อย่าไปซ้ำเติมเขา”

จากที่ได้เป็นคณะกรรมการมา 2 ปีแล้วได้ประสบการณ์ ะไรบ้าง และนำไปใช้ชุมชนอย่างไรบ้าง:

“ก็ได้ประสบการณ์จากการที่มีโอกาสได้ไปอบรมต่างๆ ได้รู้ถึง กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเชิญคนมาเป็นอาสาสมัคร ใน งานวิจัย ซึ่งผมไม่เคยทราบมาก่อนว่า ต้องมีใบอนุญาต อาสาสมัครมีสิทธิอะไรบ้าง มีผลกระทบอะไรบ้าง เราต้องชี้แจง อย่าไปปกปิด เช่น สิทธิของอาสาสมัครที่จะยกเลิกการร่วมวิจัย กับเราและค่าชดเชยการเสียเวลาในแต่ละครั้งที่มาร่วมงานวิจัย เหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรรู้ นอกจากนั้น ทุกครั้งที่ประชุมกันก็มีความรู้ใหม่ๆ มาแลกเปลี่ยนกันเสมอ ทุกครั้งที่มีโอกาสจะเป็น การประชุมระดับหมู่บ้าน หรือระดับตำบลและ แม้กระทั่ง องค์กรเอกชนในตำบลที่ผม เป็นกรรมการอยู่ ผมก็จะ สอดแทรกสาระเนื้อหาจากการ ได้เป็นกรรมการ sub CAB นำเสนอต่อที่ประชุมด้วยทุกครั้ง

วิถารประชุมของ sub CABที่ผ่านมารู้สึกอย่างไรบ้าง:

“ก็รู้สึกว่าการดำเนินการประชุม (format) จัดได้ดี บรรยากาศของการ ประชุมก็ดี และเปิด โอกาสให้คณะกรรมการแต่ละท่านได้แสดง ความเห็นไม่ว่าว่าเป็นประธานพูดคนเดียวหมด ทุกคนได้มีส่วนร่วม เมื่อผม ได้มีโอกาสไปยื่น ในจุดนั้น ก็พยายามที่จะทำแบบนี้ เช่นกัน เพื่อให้ sub CAB ได้มีการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ โดย พยายามให้ทุกท่านได้แสดงความคิดเห็น ไม่ใจทุกคนมานั่งฟังแล้วก็ กลับ ก็เป็นการเสียเวลาทั้ง 2 ฝ่าย ปกติจะประชุมกัน 2 เดือนครั้ง ประมาณครั้งละ 2 ชั่วโมง ก็พยายามให้ได้เนื้อหาเต็มที่ “ไม่ได้คุยกัน เรื่อยเปื่อย ที่ผ่านมาก็ได้ความรู้เรื่องงานวิจัยชัดเจนขึ้นมา ได้รู้ วัตถุประสงค์ของงานวิจัย รู้ว่าคนที่เราจะไปขอให้เข้ามาเป็น อาสาสมัครเราควรจะต้องชี้แจงข้อดี ข้อเสีย สิทธิและผลประโยชน์ ของเขา และผลกระทบต่อชุมชนให้เขาทราบ ก็คิดว่า sub CAB ต้อง เป็นตัวกลางให้กับทั้งผู้วิจัยและอาสาสมัครให้ได้รับประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย

อยากเห็นการพัฒนของ sub CAB ไปในทิศทางไหน:

“กิจกรรมต่างๆของ sub CAB ก็มากพอสมควร แต่เราควรจะเน้นไป ที่การติดตามและประเมินผลงานวิจัยที่ได้ดำเนินการในชุมชน ว่าได้ เดินไปในทิศทางที่เราต้องการไหม และผลที่ได้รับเป็นที่น่าพอใจ หรือไม่ ปัญหาอุปสรรค คืออะไร

กลไกชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัยภาคีไหน:

“ผมเริ่มมีการกระจายความรู้ตรงนี้ออกไปในหมู่บ้าน แต่เชื่อว่าคงจะ “ไม่ถึงครึ่งที่ทราบถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีที่รับจากการใช้ เข็มฉีดยาและที่รับจากการเสพยาบ้า หรือบางคนทราบแต่ไม่กล้า เปิดเผยตัว ที่เป็นปัญหาที่พบอันหนึ่ง ซึ่งเราจะต้อง ช่วยกันแก้ไข โดยส่วนตัวแล้ววิทยุชุมชนน่าจะมีส่วนในการช่วยสร้างความเข้าใจ ระหว่างนักวิจัย โครงการวิจัยและตัวอาสาสมัครเองได้ในระดับ หนึ่ง อีกทั้งสามารถเชิญชวนให้คน ในแต่ละชุมชนมามีส่วนร่วม ใน งานวิจัยด้วย